

กิจกรรมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเห็นความต้องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านกุดแฮด และกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาอ่าง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินกิจกรรมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเห็นความต้องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านกุดแฮด หมู่ ๗ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาอ่าง ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อศึกษาบริบท วิเคราะห์ ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านครามและบริการวิชาการด้านครามด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



กิจกรรมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเห็นความต้องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมบ้านกลาง ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเห็นความต้องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมบ้านกลาง ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อศึกษาบริบทวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ ประเมินศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสของกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบข้อเสนอโครงการวิจัยการสร้างคุณค่าเพิ่มผ้าไหมครามสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการบริการวิชาการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา



ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย การวิจัยเชิงพื้นที่

งานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ จำนวน ๔ ชุมชน

๑) บ้านโนนเรือต่อเรือ ๒) ชุมชนบ้านน้ำพุ ๓) ชุมชนบ้านหนองบัว ๔) ชุมชนบ้านตาลเื้อง และปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล สู่การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน จำนวน ๒ ท่าน คือ ๑) ดร.สุวรรณา บัวพันธ์ และ ๒) ดร.ฤกษ์รัตน์ ปีกันต์ธร ผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะสู่การสังเคราะห์ข้อมูล

ผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

๑) โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้นอำเภอโพธิ์นาแกว จังหวัดสกลนคร โดย นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ และคณะ

๒) โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกประคบสมุนไพรในจังหวัดสกลนคร ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ และคณะ

๓) โครงการการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเพาะปลูกครามและการแปรรูปเนื้อครามของเกษตรกรบ้านต่อเรือ และบ้านโนนเรือ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพิ และคณะ

การแสดงผลงานการวิจัยและร่วมเสวนาภายในงาน
“วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ๒๐๒๓” ภายใต้หัวข้อ " It's time for wetland restoration
" ณ สวนสมเด็จพระเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนลูก)
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหนองหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมแสดงผลงานการวิจัยและร่วมเสวนาภายในงาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ๒๐๒๓” ภายใต้หัวข้อ " It's time for wetland restoration " ณ สวนสมเด็จพระเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนลูก) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยสมาคมส่งเสริมการพัฒนาชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนและองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลก สำนักงานประเทศไทย (WWF) ภายใต้การสนับสนุนจาก SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการเดินขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชน การแสดงชุ่มวิถีชีวิต การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมการปล่อยปลา กิจกรรมสืบชะตาหนองหาร การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ กิจกรรมการวาดภาพ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

กิจกรรมดนตรี การแข่งขันส้มตำลีลา และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนรอบหนองหาร โดยมีแนวทางสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำให้กลับมาสร้างประโยชน์ตามธรรมชาติได้อย่างเต็มศักยภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง โดยมีแนวทาง ๗ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การฟื้นฟูสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ๒) การพัฒนาแผนการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ ๓) การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบหนองหาร ๔) การหาสาเหตุของการเสื่อมโทรม ๕) การฟื้นฟูความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ๖) การทำความสะอาดและกำจัดขยะและของเสียที่สะสมในพื้นที่ชุ่มน้ำ และ ๗) พัฒนาโครงสร้างการเข้าถึงพื้นที่ชุ่มน้ำและจำกัดพื้นที่สำหรับสัตว์ป่าพื้นเมืองโดยไม่ถูกมนุษย์รบกวน



สำรวจความชุกและความหลากหลายของนก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหนองหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ร่วมสำรวจความชุกและความหลากหลายของนกพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยการมีส่วนร่วมระหว่างองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) ชมรมอนุรักษ์นกจังหวัดสกลนคร เครือข่ายภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน จากการสำรวจช่วงบริเวณตลอดริมฝั่งหนองหารตำบลท่าแร่ ไปจนถึง บ่อบำบัดน้ำเสีย อำเภอเมืองสกลนคร และเกาะดอนต่าง ๆ พบนกจำนวน 60 ชนิด ซึ่งบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศหนองหาร ที่ควรคู่ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติ แก่ลูก แก่หลานสู่การยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยนกอพยพที่พบใหม่ ดังนี้

๑. นกนางนวลแกลบเคราขาว



๒. นกช้อนหอยดำเหลือบ



๓. ความชุกและอาศัยของนก พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร

